

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Tại Mumbai đã diễn ra phiên họp lưu động của Diễn đàn kinh tế phương Đông

- Đặc khu phát triển ưu tiên mới được thành lập tại Buryatia

- Mở rộng danh sách các nước được áp dụng chế độ thị thực đơn giản vào Viễn Đông



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

24/6/2019, «Gazeta.ru»

Các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V có thể được bố trí ở trên du thuyền Costa Venezia

Siêu du thuyền hạng sang Costa Venezia sẽ đón tiếp các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V, diễn ra vào 4-6/9/2019 tại Vladivostok. Du thuyền có 2116 cabin các hạng để phục vụ khách, bố trí trên 14 tầng, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một khách sạn 5 sao với nhân viên hỗ trợ (concierge) riêng và dịch vụ cao cấp nhất. Ngoài những người ở trên Costa Venezia, tất cả khách và đại biểu tham dự EEF-2019 đều có thể sử dụng hạ tầng và dịch vụ trên du thuyền. Dự kiến, trên du thuyền sẽ tổ chức một số các hoạt động không chính thức bên lề Diễn đàn.

Các nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V đã chuẩn bị tổng cộng 8500 phòng khách sạn dành cho các đại biểu tham dự, phóng viên và nhân viên các cơ quan bảo đảm.

<https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/12438139.shtml>

24/6/2019, TASS

Khách tham dự EEF-2019 sẽ được thăm quan một trong những tháp canh mới tu bổ của pháo đài Vladivostok

Bảo tàng – khu bảo tồn “Pháo đài Vladivostok” đã lên kế hoạch tu bổ tháp canh Pospelov từ nay đến tháng Chín tới, nhằm giới thiệu với các đại biểu tham dự EEF.

Việc xây dựng bảo tàng – khu bảo tồn cấp Liên bang trên cơ sở pháo đài Vladivostok đã được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn vào tháng 11/2018. Pháo đài là quần thể các công trình phòng ngự độc đáo, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX.

<https://tass.ru/v-strane/6582798>

19/6/2019, «Interfax»

Tại Mumbai đã diễn ra phiên họp lưu động của Diễn đàn kinh tế phương Đông

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về cơ hội và triển vọng làm ăn của các doanh nghiệp Ấn Độ ở Viễn Đông. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về triển vọng đầu tư của vùng Viễn Đông, trong đó có các cơ chế ưu đãi của đặc khu phát triển ưu tiên và cảng tự do. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến gỗ và nông nghiệp cũng là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận. Tổng cộng có hơn 130 đại biểu đến từ 55 doanh nghiệp Ấn Độ tham dự phiên họp.

Theo kế hoạch, kết quả thảo luận sẽ được sử dụng để lên khung chương trình làm việc của EEF-2019.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1039161>

17/6/2019, «Interfax»

Phó Thủ tướng Yury Trutnev mời các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V

Tại cuộc gặp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hàn Quốc tại Liên bang Nga Lee Sok-bae, Phó Thủ tướng Yury Trutnev cho biết, năm ngoái, đã có hơn 330 đại diện doanh nghiệp nằm trong thành phần đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV. Và theo Phó Thủ tướng Trutnev, thành phần đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự Diễn đàn năm nay cũng sẽ không ít hơn năm ngoái.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1038460>

8/6/2019, TASS

C Thỏa thuận cung cấp nước uống từ Ngoại Baikal tới Hàn Quốc sẽ được ký kết tại EEF-2019

Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông dự định ký kết tới 5 hợp đồng với các nhà đầu tư Hàn Quốc tại EEF-2019. Một trong số đó là dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước uống có trị giá đầu tư khoảng 10-15 triệu USD. Dự kiến nhà máy với công suất 500 triệu lít nước mỗi năm sẽ được khởi công xây dựng ngay trong năm 2020.

<https://tass.ru/ekonomika/6529668>

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

25/6/2019, «Rossyiskaya gazeta»

Người dân Viễn Đông sẽ có thể vay ưu đãi với lãi suất 2% / năm

Những người nhận đất theo chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” và các gia đình đông con tại Vùng Liên bang Viễn Đông sẽ có thể được vay thế chấp ưu đãi. Mục đích của các khoản vay có thể là để mua sắm, xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa. Theo lời Phó Thủ tướng Yury Trutnev, quy định này được đề cập đến trong dự thảo Chương trình quốc gia phát triển Viễn Đông đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

<https://rg.ru/2019/06/25/reg-dfo/iurij-trutnev-dalnevostochniki-smogut-poluchit-ipoteku-pod-dva-procenta.html>

20/6/2019, RIA «Novosti»

Mở rộng danh sách các nước được áp dụng cơ chế thị thực đơn giản vào Viễn Đông

Theo thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Nga, nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ kinh tế – thương mại, du lịch và trao đổi văn hóa – nhân đạo với Đài Loan, thu hút đầu tư bổ sung vào các địa phương của Vùng Liên bang Viễn Đông, Chính phủ Nga đã quyết định bổ sung Đài Loan vào danh sách các nước mà công dân được áp dụng cơ chế thị thực đơn giản vào Viễn Đông. Như vậy, Đài Loan đã là quốc gia thứ 19 mà công dân được áp dụng cơ chế thị thực đơn giản vào Viễn Đông.

<https://ria.ru/20190620/1555723645.html>

17/6/2019, TASS

Cần 433 tỷ RUB để xây cầu và cảng ra đảo Sakhalin

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông và Bắc Cực A.Krutikov đưa ra tại phiên họp Hội đồng xã hội của Bộ phát triển Viễn Đông tại Phòng xã hội Liên bang Nga. Việc xây dựng cầu nối đất liền với đảo Sakhalin, cũng như kết nối Sakhalin với đảo Hokkaido (Nhật Bản) sẽ cho phép kết nối các cảng của Nhật Bản vào hệ thống đường sắt Nga và con đường biển phương Bắc.

<https://tass.ru/ekonomika/6557473>

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

17/6/2019, «Kommersant»

Đặc khu phát triển ưu tiên mới được thành lập tại Buryatia

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký quyết định thành lập đặc khu phát triển ưu tiên “Buryatia”. Tại đây dự kiến sẽ xây dựng một cảng hải quan – logistics và một tổ hợp chăn nuôi gia cầm với tổng giá trị đầu tư 5,5 tỷ RUB. Dự kiến, đặc khu phát triển ưu tiên mới sẽ tạo ra khoảng 900 công ăn việc làm và đến năm 2028 sẽ nộp thu ngân sách các cấp hơn 2,8 tỷ RUB.

<https://www.kommersant.ru/doc/4003986>

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VIỄN ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

7/6/2019, «Rossyiskaya gazeta»

Khách sạn thuộc hệ thống Hilton sẽ được xây dựng tại Sakhalin

Khách sạn 10 tầng với tổng diện tích 23,6 nghìn mét vuông sẽ trở thành khách sạn lớn nhất tại Sakhalin. Khách sạn sẽ có 209 phòng, gồm cả phòng hạng sang, nhà hàng công suất phục vụ 300 khách và 2 phòng hội thảo. Khách sạn sẽ được khởi công xây dựng vào tháng Bảy năm nay và đi vào hoạt động trong năm 2022.

Dự kiến khách sạn được xây dựng bằng vốn đầu tư tư nhân trong khuôn khổ Đặc khu phát triển ưu tiên “Không khí núi” (Gorny vozdukh). Tổng giá trị dự án là 2 tỷ USD.

<https://rg.ru/2019/06/07/reg-dfo/na-sahaline-poiavitsia-gostinica-seti-hilton.html>